



ประจำวันที่ 4 มกราคม 2559

ข้าราชการศาลยุติธรรมยื่นแบบขอย้ายรอบเมษายนได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2559 ประกอบกับจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในศาลจังหวัดชุมแพและศาลแขวงพยุหะภูมิพิสัย ซึ่งมีกำหนดเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีความประสงค์ขอย้ายรอบเมษายน 2559 ตลอดจนข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในศาลยุติธรรมที่จะเปิดทำการดังกล่าวส่งแบบแสดงความประสงค์ขอย้ายต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แล้วให้หน่วยงานรวบรวมแบบแสดงความประสงค์ขอย้ายส่งไปยังสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ **15 มกราคม 2559** ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบแสดงความประสงค์ขอย้ายดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและนำส่งสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ภายในวันที่ **20 มกราคม 2559** โดยในการพิมพ์แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายให้บันทึกข้อมูลแบบแสดงความประสงค์ขอย้ายผ่านโปรแกรมขอย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมที่เว็บไซต์ <http://edu.coj.go.th/transfer/> สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปศาลจังหวัดชุมแพและศาลแขวงพยุหะภูมิพิสัย สำนักงานศาลยุติธรรมจะมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมการเปิดทำการสำนักงานประจำศาล ตั้งแต่วันที่ **1 มีนาคม 2559** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม โทร. 0 2142 4412

สำนักกระงับข้อพิพาทขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “อนุญาโตตุลาการตามสนธิสัญญา คุ้มครองการลงทุน : แนวปฏิบัติ ความท้าทายและทิศทางในอนาคต”

สำนักกระงับข้อพิพาทจะจัดการสัมมนาอนุญาโตตุลาการ เรื่อง “อนุญาโตตุลาการตามสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน : แนวปฏิบัติ ความท้าทายและทิศทางในอนาคต” Investment Treaty Arbitration : Current Practices, Challenges and Future Paths ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษาทนายความ หน่วยงานผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจากภาครัฐและเอกชน ผู้ปฏิบัติงานด้านอนุญาโตตุลาการ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม โทร. 0 2512 8498 – 9 ต่อ 302 – 304

